



บันทึกข้อความ

กลุ่มเลขานุการ
เลขที่	๒๘๘/
วันที่	19 ก.ค. 2564
เวลา

19/07/๒๕64
14.22

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. โทร. ๐ ๒๖๒๔ ๖๑๖๒
ที่ ศธ ๐๒๓๖/๑๐๙๕๖ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น "คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขาธิการ กศน. ที่ปรึกษา ผู้ช่วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป./กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่น "คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน และแจ้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบโดยทั่วกัน หากมีการหักท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น "คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอส่งประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น "คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอหักท้วง ให้ยื่นคำหักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศรายชื่อฯ ฉบับนี้ รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏในหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เรียน เลขาธิการ กศน.

ตรวจสอบ เพื่อโปรด ทราบ
 พิจารณา
 เห็นควรผล *กข.*

[Signature]

(นายธัญ ขวัญเดช)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

[Signature]
(นายวินัย สิริบุญคง)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการกรม

มอบ *[Signature]*

[Signature]

(นายวิรัช เทพขชาติวิกุล)

เลขาธิการ กศน.

20 ก.ค. 2564



รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ
<http://gg.gg/vubv>

สำนักงาน กศน.	
รับที่	13342
วันที่	19 ก.ค. 2564
เวลา	11.๑4
<input type="checkbox"/> กล	<input type="checkbox"/> กท.
<input type="checkbox"/> กค	<input type="checkbox"/> คว.
<input type="checkbox"/> กข	<input type="checkbox"/> คค.
<input type="checkbox"/> กพ	<input type="checkbox"/> คสน.
<input type="checkbox"/> กค.	<input type="checkbox"/> สพร.
<input type="checkbox"/> กบ.	<input type="checkbox"/> คกท.
<input type="checkbox"/> กก.	<input type="checkbox"/> สทก.
<input type="checkbox"/> กย.	<input type="checkbox"/>
ลงชื่อ	<i>[Signature]</i>

๒๒ กวพ.

- ดำเนินการที่หน้า ๕๖๐ ๖๐๖ ๖๐๗
- ดำเนินการที่หน้า ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙
- ดำเนินการที่หน้า ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒

✓
23 ต.ค. ๖๔

(นายณภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม)

นักวิชาการศึกษาคำนำจรรยาพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน)

กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงฯ

เลขที่ ๕๘๘

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๔

เวลา ๑๐.๕๓ น.

ผบ.

กงจ.

กวพ.

กวค.

อื่นๆ

ลงชื่อ ๕๘๘



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีครูแห่ง สป.”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีครูแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีครูแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานจำนวน ๕๔ ราย รายละเอียดบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีครูแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบโดยทั่วกัน และหากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอหักท้วง ให้ยื่นคำหักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศรายชื่อ ฉบับนี้ อนึ่ง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
 "คนดีศรีศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา				
๑	นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงาน ก.ค.ศ.
๒	นางสาวดวงดา อำนวย	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน				
๓	นายนิรันดร์ ตะแซ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๔	นางทิพย์วรรณ พิทักษ์บุตร	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๕	นายชยกร ชนกิจโกศล	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๖	นางสาวเยาวภา จงพัฒน์โกศล	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการศึกษานำปฏิบัติการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๗	นางสุภาภัทร ชูทิพย์มาก	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการศึกษานำปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๘	นางสาววรรณี ชัยวัฒนา	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการศึกษานำปฏิบัติการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด)				
๙	นายกิตติภักดิ์ ไกรเพชร	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ศึกษาธิการจังหวัดไฮดร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไฮดร
๑๐	นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิทย์การ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองศึกษาธิการจังหวัดตราด	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
๑๑	นายชนะศักดิ์ หันธิม้า	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๒	นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓	นางสำเนา พงษ์อารีย์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔	นางสาวพัชรี เชวท์พลกรัง	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๑๕	นางญาณี อาจหาญ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
๑๖	นางนุชรรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๑๗	นางสาวสุภัทรมล ชินวงศ์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
๑๘	นางหัทธกาญจน์ อุดถิระเขตต์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๑๙	นางมิ่งศรี รัตนงาม	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



ที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท	ตำแหน่ง	สังกัด
๒๐	นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (อุดรธานี)
๒๑	ว่าที่ร้อยตรี จิรวินน์ นาคพนม	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
๒๒	นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๒๓	นางกฤษณา ธนอารักษ์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๔	นายเพิ่มพูล ร่มศรี	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๕	นางดาวน้อย ญาณสูตร	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
๒๖	นางอ้อมใจ บุญเขียว	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๗	นางสาววราลี ทองแก้ว	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
๒๘	นางจำเนียร โพธิ์หลี่	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย				
๒๙	นางสาวสุกสิดา บัวเลี้ยง	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
๓๐	นายสนธิ์ อาษาอง	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำพู	สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำพู
๓๑	นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง	สถาบัน กศน.ภาคกลาง
๓๒	นายธีระ ศิลลาโชติ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอนิคมน้ำอ้อม จังหวัดมุกดาหาร	สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
๓๓	นางจิรวรรณ ปิตตะพันธ์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอรังษีจันทน์ จังหวัดสิงขล	สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงขล
๓๔	นางชลธิชา โคตรขมภู	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
๓๕	นางสาววิราภรณ์ ชะม้อย	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
๓๖	นายศุภชัย สกุลแก้ว	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
๓๗	นางพัทธกานต์ วัฒนสหายอิน	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
๓๘	นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม



ที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท	ตำแหน่ง	สังกัด
๓๙	นายวรรณวิจิกรณ์ กุศล	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว	สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
๔๐	นางสาวจิรวรรณ จันทไชย	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
๔๑	นางสาวเสาวนีย์ ช่างพิมพ์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
๔๒	นายรัฐวัฒน์ บุธรรม	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอปราง จังหวัดพะเยา	สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
๔๓	นายสมพร หลงพิมาย	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
๔๔	นางกิริยาลักษณ์ สงณรงค์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอบรรพต จังหวัดพัทลุง	สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
๔๕	นางบุญรัตน์ สุขโสม	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	บรรณารักษ์ชำนาญการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
๔๖	นางสาวกนกวรรณ บริสุทธิ์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครูชำนาญการ กศน.อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
๔๗	ว่าที่ร้อยโท เดชวัตร แก้วเกตุ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
๔๘	นางสาวพิชชาภา ผลสอน	พนักงานราชการ	ครู กศน.ตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
๔๙	นางสุภารัตน์ จันทร์อำไพ	พนักงานราชการ	ครู กศน.ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๐	นางไพสิน บุธรรม	พนักงานราชการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
๕๑	นายแสงวิสิฐ ภูมิเขวง	พนักงานราชการ	พนักงานราชการ กศน.อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด	สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
๕๒	นางสาวอาทิตย์ดาว แสงวิจิตร	พนักงานราชการ	ครู กศน.ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๓	นายสมควร จอกทองคำ	พนักงานราชการ	ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
๕๔	นางอัญพร ศิลา	พนักงานราชการ	ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

